



ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกุฏิกัมมัฏฐาน
เลขที่ ๐๔/๒๕๕๙

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกุฏิกัมมัฏฐาน พร้อมปรับสภาพแวดล้อมบริเวณรอบกุฏิ ขนาด ๔X๕ เมตร จำนวน ๒ หลัง โคนวิธียื่นของsobราคา ซึ่งมีราคากลางประมาณ ๓๙๗,๘๔๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบใบเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างดังกล่าว และเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา แต่ต้องเป็นได้ผ่านการยื่นของsobราคามาแล้ว
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ณ วันประกาศsobราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการsobราคาครั้งนี้
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. หรือสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงแข็งแรง ในสัญญาเดียวกันมีวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีผลงานการก่อสร้างมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับแต่วันยื่นของsobราคาจ้างเหมาก่อสร้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการ หน่วยงานตามกฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายเชื่อถือได้

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารsobราคาจ้างเหมาก่อสร้างกุฏิกัมมัฏฐาน ได้ที่ส่วนคลังและทรัพย์สิน อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย บ้านโพนตาล ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๔๙-๕๓๓๓ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ที่ www.mcunk.ac.th โดยตรง

กำหนดยื่นของsobราคา ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องส่วนคลังและทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตหนองคายชั้น ๓ อาคารหอสมุด

และเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินรายได้กองทุนพัฒนาวิทยาเขตหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และก่อสร้างกุฏิ กัมมัฏฐาน ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิ เช่น ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

ประกาศ ณ วันที่



กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



(พระราชรัตนาลงกรณ์)

รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย